



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.หลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๑๔๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

อธิการบดี มรพส. ยืนยันไม่จำกัดสิทธินักศึกษา ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง กรณียุติกิจกรรมลงรายชื่อถอดถอน กกต.



รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. ยืนยันไม่จำกัดสิทธิ ของนักศึกษา ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง กรณียุติกิจกรรมลงรายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมสนับสนุนการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตย แต่ควรแสดงออกอย่างรอบคอบ โดยมหาวิทยาลัยต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

จากกรณีที่มีข่าว นักศึกษา มรพส. ได้เชิญชวนให้มีการลงชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ของนักศึกษา มรพส. และได้ยุติการจัดกิจกรรมนั้น ในการนี้ **ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส.**

ได้มีการแสดงความคิดเห็นและชี้แจง ถึงกรณีดังกล่าวว่า อธิการบดีไม่ได้หวงห้ามหรือสั่งห้ามมิให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่อย่างใด พร้อมสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เพราะนักศึกษาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ สามารถแสดงออกได้ตามหลักประชาธิปไตย แต่ในการแสดงออกโดยใช้ชื่อสถาบันการศึกษา โดยการจะอ้างชื่อมหาวิทยาลัย ว่าเป็นความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนั้น คงต้องตระหนักอย่างรอบคอบว่า การกระทำดังกล่าวเป็นนักศึกษากลุ่มใด หากจะแสดงความคิดเห็นสามารถใช้ชื่อกลุ่มของตนเองได้ เช่น สโมสรนักศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ยืนยันว่ามีได้หวงห้าม แต่มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ จึงต้องคำนึงถึงการวางตัวให้เป็นกลางทางการเมือง ส่วนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งอธิการบดีไม่ประสงค์จะหวงห้ามแต่อย่างใด

ผู้บริหาร มรพส. ขับเคลื่อนระบบบูรณาการ Hard Skill & Soft Skill พัฒนานักศึกษา



นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรพส. พร้อมด้วย **นางสาวประนอม หาญจรี** **ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา** เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างระบบบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษา (Hard Skill & Soft Skill) ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ทเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา และนำระบบการบริหารจัดการบูรณาการในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้ครบทุกด้าน อันจะนำไปสู่กระบวนการหล่อหลอมนักศึกษาเป็น "บัณฑิตนักปฏิบัติ"

กพน. ศึกษาดูงานสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ พัฒนากิจการนักศึกษาให้ก้าวไกล ทันสมัย ทันเหตุการณ์



เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายอำพน กลีปนาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรพส. นำทีมบุคลากร กอพัฒนานักศึกษา ร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะรอบด้านและศักยภาพที่เต็มเปี่ยม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ทีมงานยังเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักเทา วังสวนบ้านแก้ว พระราชฐานของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกิจการนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว

นักศึกษาสาขาพลศึกษา ผุดไอเดีย..ใช้ความสามารถพิเศษโชว์หารายได้ช่วยเหลือสังคม



นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรพส. เชิญชวนผู้สนใจชมการแสดงความสามารถพิเศษ ในกิจกรรม “พลศึกษา..บันรอยยิ้มส่งความสุข” พร้อมร่วมบริจาคเงินโดยจะนำรายได้ไปบริจาค และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตแก่ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นผลงานของนักศึกษา ที่มีความตั้งใจร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสุข แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่นักศึกษาพึงมี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยด้านการให้บริการสังคม โดยนักศึกษามีการฝึกซ้อม และวางแผนจัดแสดงต่อหน้าสาธารณชน นำเสนอความเข้มแข็งของศิลปะการป้องกันตัว และแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบการแสดงละครสั้นอิงประวัติศาสตร์ชาตินักรู้ ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ถนนคนเดินพิษณุโลก โดยจัดแสดง ๓ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. รอบที่ ๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบที่ ๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. และวันที่ ๗ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ตลาดราชพฤกษ์พิษณุโลก เริ่มแสดงในเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจเชิญชมและร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สัญจรในส่วนทะเลแก้ว โปรดระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องจากในช่วงนี้จะมีการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดหลายเส้นทาง ทั้งบริเวณถนนเส้นมะฮอกกานี, สนามกีฬา พระองค์ดำ, ถนนหน้าคณะวิทยาการจัดการ, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เวียงแก้ว, อาคาร อ. - อาคาร ม. รวมทั้งหน่วยงานยานพาหนะ และด้านหน้าหอพักนักศึกษา ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์, จิรัชยา วลัยยะเมธี, อนาวิน เรือนวงค์